

"ดาวพงษ์"ส่งสัญญาณงานไม่ขยับโดนโยก

นำเสนอเมื่อ : 21 ก.ย. 2558

รมว.ศึกษาธิการ กำชับเขตพื้นที่เร่งขับเคลื่อนงานปฏิรูปการศึกษาให้เห็นผลสำเร็จ พร้อมส่งสัญญาณงานไม่ขยับจับโยก

วันนี้ (21ก.ย.) ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อนหนึ่งในการประชุมกำหนดแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานในระดับเขตพื้นที่การศึกษาว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงของการปฏิรูปประเทศไทยในหลายด้าน ซึ่งการปฏิรูปการศึกษาแม้จะเป็นเรื่องยาก แต่ก็ยังเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการปฏิรูปให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเช่นกัน โดยตนจะไม่เขามาเปลี่ยนแปลงงานเดิมที่เคยดำเนินการไว้อยู่แล้ว แต่จะเขามาเขางานการศึกษาให้มีการหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน ดังนั้นเขตพื้นที่ที่จะต้องทำงานแบบมีจุดเน้น โดยเฉพาะการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ การปรับวิถีสถานะของรอง ผอ.เขตพื้นที่ฯ เนื่องจากที่ผ่านมามีรองผอ.เขตพื้นที่ฯ 1,300 คน ผ่านการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญเพียง 7 คนเท่านั้น ซึ่งตนเห็นว่า ผลงานของ รองผอ.เขตพื้นที่ฯจะปรากฏไปที่ผอ.เขตพื้นที่ฯเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นจะต้องไปหารูปแบบวิธีการประเมินของรองผอ.เขตพื้นที่ฯให้เกิดความเหมาะสมด้วย

“ผมเป็น รมว.ศึกษาธิการ 1 เดือนแล้ว หลายคุณกังวลว่ารัฐมนตรีที่มาจากทหารจะเขามาทำอะไรหรือไม่ แต่ไม่ต้องห่วงเพราะจะไม่มาปรับเปลี่ยนอะไรภายใน ศธ. ผมมีจิตวิญญาณความเป็นครู ศึกษาข้อมูลมาเป็นอย่างดี ทั้งนี้ภาพสะท้อนที่คนภายนอกมองการทำงานของ ศธ. คือ ปัญหาการทุจริตโยกย้ายข้าราชการ สอนกลางทำโครงการไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผอ.เขตพื้นที่ฯให้ความสำคัญกับการศึกษาไม่เต็มที่ โรงเรียนต้องรับการประเมินจากภายนอกหลายหน่วยงาน จนกระทบการสอนของครู ผอ.โรงเรียนมุ่งบริหารงานเพื่อต้องการรางวัลโดยไม่มองที่ตัวเด็ก และครูมีเทคนิคการสอนไม่ครบคลุม ซึ่งผมไม่อยากให้คนอื่นมององค์กรของเราไม่ดี ดังนั้นทุกคนจะต้องช่วยกันแก้ไขเรื่องเหล่านี้ให้ได้ ทั้งนี้การปฏิรูปการศึกษาจะใช้รูปแบบเดิมก็คงไม่มีอะไรเกิดขึ้น ดังนั้นทุกคนต้องเร่งดำเนินการ เพราะการปฏิรูปการศึกษาเป็นช่วงเวลาสั้นๆ”รมว.ศึกษาธิการกล่าว

พล.อ.ดาวพงษ์ กล่าวต่อไปว่า อย่างไรก็ตามในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายต้องกำหนดกรอบระยะเวลาการทำงานและเห็นผลงานที่ชัดเจนด้วย ซึ่งตนอยากให้ทุกคนร่วมมือกันแต่หากเขตพื้นที่ใดไม่เล่นด้วย ก็จะไปเล่นที่อื่น โดยประเด็นนี้ตนไม่คิดว่าใครแต่ต้องการส่งสัญญาณไปยังเขตพื้นที่การศึกษา ไม่ได้เป็นการคาดโทษ ถ้าหากเชื่อมั่นในตัวผมขอให้ทุกคนทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่

ที่มา : [หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 21 กันยายน 2558](#)